

Điện lực Kiến Xương là đơn vị luôn chủ động xây dựng kế hoạch, thay đổi tư duy, chuyển đổi cách làm, tận dụng sức mạnh của công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ông Phạm Xuân Chiến, Phó Giám đốc Điện lực Kiến Xương cho biết: Đến nay, đơn vị đã chuyển đổi số được 94.590 hợp đồng mua bán điện, đạt 100% kế hoạch. Việc số hóa hợp đồng mua bán điện giúp khách hàng có thể dễ dàng tra cứu thông tin trên nền tảng internet, bảo đảm công khai, minh bạch, từng bước giúp khách hàng làm quen với việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến của ngành điện trên môi trường số. Việc số hóa đã giải phóng kho lưu trữ hồ sơ hợp đồng bằng giấy, tiết kiệm chi phí bảo quản, quản lý hồ sơ, giảm chi phí nhân công. Điện lực Kiến Xương phấn đấu hoàn thành lập đạt 100% công tơ điện tử vào năm 2024. Ngoài ra, trong lĩnh vực quản trị, đơn vị đã áp dụng hệ thống Digital Office, chuyển từ văn bản giấy sang các văn bản điện tử, các báo cáo được luân chuyển dưới dạng điện tử, cán bộ quản lý được cấp chữ ký số. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đã ứng dụng số nhất kỳ công trình điện tử, biên bản nghiệm thu điện tử và quản lý hồ sơ dự án điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh giám sát thi công.

KIẾN XƯƠNG Đẩy mạnh chuyển đổi số

Thời gian qua, huyện Kiến Xương tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.



Nhân viên Điện lực Kiến Xương giới thiệu với khách hàng các dịch vụ trực tuyến của ngành điện.

vực hành chính xã được lắp đặt công công truy cập thông tin, tài liệu phục vụ hội nghị mà không cần giấy tờ, thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng. 100% văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng. Xã cũng đầu tư hệ thống truyền thanh không dây, lắp wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn. Đến nay, tỷ lệ người dân làm thủ tục hành chính trực

tuyến ngày càng tăng, không còn tình trạng phải chờ đợi, xếp hàng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở xã. Đặc biệt, hiện nay tất cả các nhà trường trên địa bàn huyện Kiến Xương đều tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Du đã trang bị 2 phòng tin học, mỗi phòng 45 máy tính kết nối internet phục vụ hiệu quả việc học tập của học sinh. Đặc biệt, đầu năm học 2023 -

2024, nhà trường đã lắp ti vi ở 36 lớp học và kết nối internet phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin, tìm hiểu kiến thức của học sinh. Nhà trường cũng hoàn thiện hệ thống camera giám sát được lắp đặt xung quanh trường, có kết nối internet để giám sát bằng điện thoại thông minh mọi lúc, mọi nơi. Để có được kết quả trên, những năm qua, huyện Kiến Xương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện chuyển đổi số. Giao Phòng Văn hóa Thông tin tổng hợp kết

quả thực hiện hằng tháng, tăng cường hướng dẫn, đón tiếp các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; tham mưu ban hành các công văn chấn chỉnh thực hiện một số nhiệm vụ chuyển đổi số đối với các xã chưa đạt chỉ tiêu tình giao. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện, cập nhật tin bài lên chuyên mục chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử và hệ thống đài truyền thanh cơ sở theo quy định. Năm 2023, tỷ lệ văn bản điện tử của cấp xã được ký số đạt 99,96%, vượt 2,96% so với chỉ tiêu tình giao, trong đó tỷ lệ văn bản đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân các đồng chí lãnh đạo huyện đạt 93,74%, vượt 43,74% chỉ tiêu tình giao; tỷ lệ văn bản điện tử của cấp xã được ký số đạt 98,97%, vượt 1,94% chỉ tiêu tình giao; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND cấp xã đạt 97,7%, vượt 47,7% chỉ tiêu tình giao. Kiến Xương cũng đã lựa chọn một số đơn vị xây dựng mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao hoạt động, chất lượng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhân rộng và triển khai trong toàn huyện.

Để thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số trên địa bàn, thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn thực hiện ký số và chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục phát triển hạ tầng số, nền tảng số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng, hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số tình giao.

THU THUY

Thưởng tết Nguyên đán cao nhất 87,2 triệu đồng

Theo tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến thời điểm này đã có 541 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi báo cáo về tình hình tiền lương năm 2023 và tiền thưởng tết Nguyên đán 2024. Theo đó, tiền lương bình quân năm 2023 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng; mức lương cao nhất là 70 triệu đồng/người/tháng thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh. Về tình hình thưởng tết Nguyên đán năm nay, mức thưởng tết bình quân chung của các doanh nghiệp từ 4,6 - 6,8 triệu đồng/người; mức thưởng cao nhất là 87,2 triệu đồng/người thuộc về 1 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tiên Hải; mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/người. Năm 2023, có 2 doanh nghiệp nộp tiền lương của người lao động với số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

ĐỖ HỒNG GIA

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN ĐÔNG HƯNG Tổng giá trị hoạt động nhân đạo năm 2023 đạt 8,9 tỷ đồng

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Đông Hưng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào CTĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Hội CTĐ huyện Đông Hưng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hướng về cơ sở, bám sát nhu cầu thực tiễn của nhân dân, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Trong năm, hưởng ứng phong trào "Tết nhân ái", hỗ trợ xây dựng mới 6 ngôi nhà tình thương, sửa chữa 2 nhà và xây mới 1 công trình vệ sinh trường học; giúp đỡ 914 địa chỉ nhân đạo. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, tặng thuốc miễn phí cho người cao tuổi, đối tượng chính sách, tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện được 427 đơn vị máu... Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo trong năm 2023 của Hội CTĐ huyện Đông Hưng đạt 8,9 tỷ đồng. Năm 2024, Hội CTĐ huyện tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động các nguồn lực để tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo; phát động và thực hiện tốt phong trào "Tết nhân ái"; tiếp tục triển khai cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", phong trào "Người tốt - việc thiện, xây dựng cộng đồng nhân ái". Tiếp tục rà soát, nắm chắc đối tượng cần được giúp đỡ, kêu gọi sự giúp đỡ của các đơn vị, nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ các đối tượng; quan tâm phát triển hội viên và đội ngũ tình nguyện viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

TRUNG HIẾU

CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH Sân chơi bổ ích



Đội Friendship (Đông Hưng) thể hiện phần thi hùng biện giới thiệu về những nét đặc sắc của huyện Đông Hưng.

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh cấp tiểu học do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Mobifone tổ chức vừa qua đã tạo hiệu ứng tốt trong toàn cấp học. Hoạt động không chỉ đẩy mạnh việc học tiếng Anh trong nhà trường mà còn tạo sân chơi bổ ích giúp học sinh phát triển các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng nghe, nói, tư tin khẳng định bản thân và thêm yêu thích, say mê học tốt tiếng Anh. Cuộc thi hùng biện tiếng Anh "English Speaking Contest" thứ 11 năm nay có 10 đội dự thi với 40 học sinh đến từ 8 phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Để vào được vòng chung kết, các đội thi phải trải qua 2 vòng thi cấp huyện và bình chọn trên trang fanpage của chương trình. Tại Thái Thụy, toàn huyện có 69 học sinh dự thi, ban tổ chức cấp huyện đã lựa chọn được 12 em tham gia vòng bình chọn trên mạng. Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Phòng giao nhiệm vụ cho các thầy cô giáo dạy giỏi môn Tiếng Anh xây dựng kịch bản, tập luyện cho các em tham dự vòng 2. Ở vòng thi này, mỗi đội tự xây dựng 1 video dự thi theo

chủ đề, bằng hình thức thuyết trình, tranh luận, phân vai. Xem những video do các em thuyết trình, cán bộ quản lý và các thầy cô giáo rất vui mừng vì các em có kỹ năng nghe, nói khá tốt, rất tự nhiên và thu hút người nghe. Là cuộc thi nói tiếng Anh song thông qua quá trình tìm thông tin để chuẩn bị cho bài thuyết trình của đội, các em đã trau dồi cho bản thân không chỉ về kiến thức mà cả khả năng ứng biến trước câu hỏi của Ban giám khảo là các chuyên gia ngôn ngữ trong nước và giáo viên nước ngoài. Trong thời gian chuẩn bị cho vòng thi cấp tỉnh, các thầy cô giáo hướng dẫn các em đều có chung nhận định đó là cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của các em đều được nâng lên rõ rệt, đặc biệt các em tự tin hơn rất nhiều khi thể hiện khả năng của mình. Tại vòng chung kết, mỗi đội trải qua 5 bước dự thi bao gồm: bốc thăm 1 chủ đề thuyết trình và 1 đội đối thủ; thể hiện màn chào hỏi; hùng biện về chủ đề cuộc thi trong 3 phút; trả lời câu hỏi của đội đối thủ và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Hầu hết các đội thi đều không dùng thời gian dài và có phần trả lời rất lưu loát. Các chủ đề rất đa dạng từ giới thiệu về bản thân, gia đình đến môn học, cuốn sách

mà mình yêu thích hay những vấn đề khác như: các mùa và khí hậu Việt Nam, hoạt động ngoài trời, một chuyến đi xa. cho thấy các em không chỉ yêu thích môn Tiếng Anh mà còn kiến thức phong phú, tư duy logic. Em Trần Yến Nhi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Em là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong đội, tuy nhiên, được sự hướng dẫn của cô giáo dạy tiếng Anh và sự giúp đỡ của các anh, chị, em tự tin hơn nhiều và khá hài lòng với các phần thi của đội mình. Em mong rằng sẽ có nhiều cuộc thi về tiếng Anh hơn nữa để chúng em có sân chơi bổ ích ngoài thời gian học ở trường. Ngoài các phần thi dành cho 10 đội, Ban tổ chức cũng dành những câu hỏi nhỏ cho các em học sinh đến cổ vũ. Nội dung các câu hỏi là các chủ đề quen thuộc trong nội dung chương trình học, các thông tin về du lịch Thái Bình nói riêng và Việt Nam nói chung đã thu hút đông đảo học sinh tham gia trả lời.

Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Cuộc thi hùng biện tiếng Anh "English Speaking Contest" cho thấy nỗ lực đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh của ngành giáo dục Thái Bình trong thời gian qua, là hoạt động hiệu quả nhằm cổ vũ, động viên phong trào học tiếng Anh trong trường học. Cuộc thi đã tạo ra một sân chơi bổ ích giúp phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho học sinh, qua đó góp phần rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, năng lực hùng biện tiếng Anh. Đồng thời, tạo môi trường cho học sinh các huyện, thành phố trao đổi, học hỏi, trau dồi tiếng Anh để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, giúp học sinh ngày càng yêu thích môn học. Cuộc thi cũng giúp học sinh tăng cường tìm hiểu, luyện tập giới thiệu và quảng bá hình ảnh tỉnh nhà bằng tiếng Anh, như: hát giao, chùa Keo, bánh cây. Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có nhiều giải pháp thiết thực hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh cấp tiểu học nói riêng và các cấp học khác nói chung, góp phần thực hiện hiệu quả đề án "Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong trường phổ thông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030".

DẶNG ANH

Những ngày này, Công an xã Đông Sơn tập trung toàn bộ lực lượng chính giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, kiểm tra việc bảo đảm ANTT trên địa bàn qua hệ thống camera giám sát an ninh; tăng cường tuần tra, nhắc nhở các hộ sản xuất, kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, nâng cao cảnh giác tự phòng. Đại úy Vũ Duy Mạnh, Trưởng Công an xã Đông Sơn cho biết: Công an xã đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như viết tin, bài, tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể, học sinh các trường học trên địa bàn. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, phòng, chống cháy, nổ tại các địa bàn trọng điểm. Sau gần 1 tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Công an xã đã xử lý 1 vụ gây ô nhiễm môi trường, bắt 1 đối tượng liên quan; xử lý, bắt 1 đối tượng vi phạm về kinh tế; xử lý hành chính 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ; phối hợp với Công an thành phố Hà Nội bắt 1 đối tượng là người địa phương trộm cắp tài sản. Gọi hỏi, xét nghiệm ma túy 15 đối tượng, lập 3 hồ sơ quản lý người nghiện ma túy. Vận động thu nộp 1 kiem, 4 quả pháo tự chế và 50g thuốc pháo. Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục chủ động bám địa bàn, dự báo chính xác tình hình ANTT, tham mưu cho lãnh đạo xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động toàn dân tham gia bảo đảm ANTT dịp tết. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức ký cam kết với các hộ, các đối tượng có nguy cơ thực hiện tốt các quy định về bảo đảm ANTT, ATGT.

Thời gian qua, Công an thị trấn Đông Hưng tăng cường tuần tra các địa bàn trọng điểm, phát huy vai trò của các bộ đội dân phố trong tuyên truyền, vận động nhân dân bảo đảm ANTT, ATGT, phòng, chống cháy, nổ... Ông Nguyễn Văn Hùng, tổ trưởng tổ dân phố 5, thị trấn Đông Hưng chia sẻ: Chúng tôi phối hợp với Công an thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng trong diện nghi vấn liên quan đến ma túy, buôn bán pháo nổ trái quy định, sử dụng công cụ hỗ trợ không được phép, người đi làm ăn xa. Trên cơ sở

Đề nhân dân đơn tết bình yên

Để nhân dân đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an toàn, bình yên, Công an huyện Đông Hưng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.



Công an xã Đông Sơn (Đông Hưng) giám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn qua hệ thống camera.

đó, phân công cán bộ, đảng viên đến tuyên truyền, vận động để họ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Thiếu tá Trịnh Công Hào, Trưởng Công an thị trấn cho biết: Đơn vị ra quân thực hiện đợt cao điểm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình tư tưởng, tư xả, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến ANTT trên địa bàn, trên từng lĩnh vực, chuyển đề. Đến nay, Công an thị trấn đã phát hiện 1 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, 1 vụ vi phạm về kinh tế; xét rà soát, lập danh sách các đối tượng trong diện nghi vấn liên quan đến ma túy, đưa vào quản lý 1 đối tượng; thu hồi một số vũ khí người dân tàng trữ trái phép. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, trong đó chú

trọng tuyên truyền tới người dân về phương thức, thủ đoạn trộm cắp, lừa đảo trên không gian mạng của các đối tượng phạm tội. Tổ chức hội nghị tập huấn về phòng cháy, chữa cháy với sự tham gia của 300 hộ dân. Từ nay đến tết Nguyên đán, Công an thị trấn tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra, bám nắm các đối tượng có nguy cơ, địa bàn trọng điểm; kiểm tra, tổ chức ký cam kết với tất cả các chủ hộ nghiệp vụ. Triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình tư tưởng, tư xả, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến ANTT trên địa bàn, trên từng lĩnh vực, chuyển đề. Đến nay, Công an thị trấn đã phát hiện 1 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, 1 vụ vi phạm về kinh tế; xét rà soát, lập danh sách các đối tượng trong diện nghi vấn liên quan đến ma túy, đưa vào quản lý 1 đối tượng; thu hồi một số vũ khí người dân tàng trữ trái phép. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, trong đó chú

khởi từ 9 vụ, 10 bị can mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 81,642g ma túy các loại; thu hồi 3 súng tự chế, 25 vũ khí thô sơ các loại, 1kg pháo thành phẩm, 50g thuốc pháo. Qua tuần tra, xử lý gần 90 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, xử phạt gần 300 triệu đồng. Trên địa bàn không để xảy ra cháy, nổ. Thượng tá Lê Văn Hà, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Dịp giáp tết Nguyên đán, tình hình ANTT, ATGT diễn biến phức tạp do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao. Do đó, Công an huyện sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu Công an tỉnh giao. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, giải quyết kịp thời các điểm nóng ngay từ cơ sở.

THU HIỀN